

มาระโก 2:13-17

ข้อเท็จจริงหรือเรื่องแต่ง: พระเยซูที่ไม่เกี่ยวข้อง

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์ เคิร์กแลนด์ วอชิงตัน

30 มีนาคม 2025

สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เทศนาชุดหนึ่ง

โดยเราตรวจสอบข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราอาจมีอยู่ในหัวเกี่ยวกับพระเยซู

ดังนั้นเราจึงพิจารณาการสอนของพระเยซูเองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความชัดเจน

และเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจอย่างถูกต้องว่าพระเยซูคือใคร

และการแสวงหาและติดตามพระองค์หมายความว่าอย่างไร และสิ่งหนึ่งที่หลายคนเชื่อก็คือ

พระเยซูไม่เกี่ยวข้อง...พระองค์ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก คุณรู้ไหม

พระองค์มีชีวิตอยู่เมื่อสองพันปีที่แล้ว

ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่เมื่อสองพันปีที่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับวิธีที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมากนัก

ดังนั้น พระเยซูไม่เกี่ยวข้องกันกับเราในศตวรรษที่ 21 หรือไม่ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจหัวข้อนี้

เรากำลังดูปฏิสัมพันธ์ของพระเยซูกับชายคนหนึ่งชื่อเลวี

เลวีมีชื่อเสียงมากและมีความเกี่ยวข้องกันกับเราในปัจจุบันมาก ตัวอย่างเช่น

หลายคนคงมีเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าที่เขียนชื่อของเขาไว้ว่า Levi's จริงๆ แล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย

เลวีไม่ใช่ดีไซเนอร์แฟชั่นในศตวรรษแรก ดังนั้น มาดูมาระโก 2:13-17 กัน

อธิษฐาน หลังจากสอนคนจำนวนมากแล้ว พระเยซูก็เดินไปทุกที่ที่พระองค์เดิน...

และพระองค์เดินผ่านชายคนหนึ่งชื่อเลวี

เราอาจสงสัยว่ามาระโกรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นบุตรของอัลเฟอัสและเป็นคนเก็บภาษี

เลวีเองก็กลายเป็นสาวก 12 คนของพระเยซู นั่นคือคำเชิญที่นี้ ดังนั้น

ตลอดระยะเวลาที่ติดตามพระเยซูและออกไปเกี่ยวกับสาวกคนอื่นๆ

พวกเขาได้รู้จักกันเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะป็นครอบครัว อาชีพ ความหวัง

ทีมกีฬาที่พวกเขาเชียร์ พวกเขาชอบเพลงคันทรี่ ฮาร์ดร็อก หรือคลาสสิก เป็นต้น

และสิ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเลวีก็คือ เขาเป็นคนเก็บภาษี และ: เจ้าหน้าที่เก็บภาษีในสมัยนั้น

หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าพวกเขาถูกดูหมิ่น พวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องการทุจริต

เก็บภาษีเกินความจำเป็น และเก็บภาษีส่วนเกินไว้เอง เพลง "Taxman" ของวง The Beatles

อาจถูกขับร้องในสมัยนั้นได้อย่างง่ายดายว่า "Here's one for you, 19 for me...I'm the taxman"

นอกจากนี้: เลวีเป็นชาวยิว ดังนั้น เขาก็เหมือนกับพวกเฮโรเดียนเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน

เขาจึงร่วมมือกับรัฐบาลโรมันที่ยึดครองอยู่ เขาทำงานให้กับคนเลว ดังนั้น

เมื่อพิจารณาจากชื่อเสียงที่เจ้าหน้าที่เก็บภาษีทั่วไปมีเนื่องมาจากการปฏิบัติของพวกเขา

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเป็นคนยิวที่ทำมาหากินจากการทำงานให้กับรัฐบาลต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่เก็บภาษี รวมทั้งตัวเขาเอง จึงไม่เป็นที่นิยม

และพระเยซูทรงเชื่อเชิญให้เลวีติดตามพระองค์ คุณอยากให้ใครอยู่ในทีมของคุณอีก ไข่มุม?

ตอนนี้ในพระวรสารของมาระโก มีสาวกอีกสี่คนที่ได้รับการตั้งชื่อแล้ว ได้แก่ ซีโมน

(ไม่ใช่ซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตร แต่เป็นซีโมนอีกคน) อันดรูว์ พี่ชายของเขา

และต่อมาคือเจมส์และยอห์น บางทีอาจมีคนอื่นๆ อยู่ในทีมด้วยในตอนนี

แต่มาระโกได้บอกเราอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคำเชิญของพระเยซูที่มีต่อชายสี่คนเหล่านี้ ทั้งสี่คนเป็นชาวประมงชาวยิว พวกเขาเป็นคณงาน ตื่นกลางดึก อยู่บนน้ำก่อนรุ่งสาง ทำงานหนัก ดูแลวน พายเรือ และซีโมนถูกเรียกว่า "ซีโมนผู้คลั่งศาสนา" ซึ่งหมายความว่าเขาสันนิษฐานอิสราเอลและต่อต้านโรมันอย่างแท้จริง นั่นคือสิ่งที่พวกคลั่งศาสนาทำ และพระเยซูยังเพิ่มคนเก็บภาษีชาวยิวผู้ทรยศที่ร้ายแรงและถูกดูหมิ่นในกลุ่มนั้นด้วย พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ทำพันธกิจร่วมกับพระเยซู เมื่อมองเผินๆ ดูเหมือนว่าจะเป็นการสุตรสำหรับความแตกแยกและหายนะ พวกเขาเป็นขั้วตรงข้ามกัน ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันฝ่ายขวาจัดและพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายจัดจะมารวมตัวกันในทีมเดียวกัน เพื่อภารกิจเดียวกันและติดตามบุคคลเดียวกัน ทีมของพระเยซูช่างน่าทึ่งจริงๆ

จากนั้นพวกเขาก็ไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของเลวี ไม่เพียงแต่ผู้ติดตามพระเยซูเท่านั้น แต่ยังมีคนเก็บภาษีและ "คนบาป" อีกจำนวนมาก มาระโกกล่าวในข้อ 15 ว่า "เพราะมีผู้ติดตามพระองค์มากมาย" ดังนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ระบุชื่อสาวกทั้ง 12 คนในตอนนี้นั้นคิดว่ามีโอกาสดีที่หลายคนจะอยู่ในฝูงชนที่นี่ และแน่นอนว่ามีบางคนนี้อาจไม่ใช่หนึ่งใน "สาวก 'ตัวพิมพ์ใหญ่' ทั้ง 12 คน" แต่เป็นสาวกอยู่ดี พวกเขาเป็นผู้ติดตามพระเยซู

และฟาริสีบางคนสังเกตเห็น "คนบาป" และคนเก็บภาษีที่พระเยซูกำลังคบหาด้วย เราอาจสงสัยว่าฟาริสีได้รับเชิญไปงานเลี้ยงนี้ได้อย่างไร ดูแปลก พวกเขาอาจจะไม่ได้รับเชิญ เราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้ว แต่: ในสมัยนั้น บ้านเรือนต่างๆ มักจะเปิดโล่งมากกว่าบ้านของเรา ตัวอย่างเช่น มักจะมีลานบ้านกึ่งสาธารณะที่ใช้ร่วมกับบ้านหลายหลัง ดังนั้น หากคุณมีการชุมนุมที่บ้านของคุณ และลานบ้านนั้นล้นออกไปที่ลานบ้านนั้น หรือเพียงแค่ออกไปในลานบ้าน ลานบ้านนั้นก็เปิดโล่งให้บ้านอื่นๆ เข้ามาได้ และมักจะมีทางเดินสาธารณะที่วิ่งผ่านข้างๆ ลานบ้านนั้นด้วย ดังนั้น งานเช่นนี้จึงแทบจะกลายเป็นกิจกรรมของชุมชนโดยเนื้อแท้ นั่นคือเหตุผลที่ฟาริสีสามารถสังเกตพระเยซูในงานเลี้ยงอาหารค่ำ และโต้ตอบกับผู้คนในงานนี้ได้ แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะได้รับเชิญก็ตาม แต่เนื่องจากพระเยซูกำลังได้รับความนิยมในฐานะครูสอนศาสนาชาวยิว พวกเขาคงอยากจะเฝ้าดูเขาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะมาปรากฏตัว

ดังนั้น ผู้คนจากสถาบันทางศาสนาจึงเห็นพระเยซูอยู่กับคนเหล่านี้ และพวกเขาไม่เชื่อเลย! พวกเขาสงสัยว่า ทำไมพระเยซู ผู้ซึ่งกำลังเทศนาและสั่งสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า ถึงได้สั่งสอนเรื่องโตรธาห์ (ธรรมเนียมปฏิบัติของพันธสัญญาเดิม) ถึงได้อยู่กับฝูงชนเหล่านี้? พวกเขาไม่เข้าใจ พวกเขาจึงถามสาวกของพระองค์ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น บางทีพวกเขาอาจถามสาวกแทนที่จะถามพระเยซูโดยตรง เพราะพระเยซูอยู่ไกลเกินไป แต่ก็อาจเป็นเพราะพวกเขาเห็นว่านี่เป็นวิธีหวานเมลิ็ดพันธุแห่งความสงสัยในใจของสาวก นี่เป็นวิธีที่ความสงสัยมักเกิดขึ้นใช่หรือไม่? มีคนตั้งคำถามว่า ทำไมคุณถึงทำแบบนั้น ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น ทำไมผู้นำของคุณถึงทำแบบนั้น การถามคำถามเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการหวานเมลิ็ดพันธุแห่งความสงสัย

และสังเกตว่าสาวกไม่ตอบสนอง บางครั้งฉันสงสัยว่าพวกเขาสบตากันแล้วพูดว่า "ฮะ... ทำไมคนเก็บภาษีและคนอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงไม่ดีถึงมาอยู่ที่นี่กับพระเยซูล่ะ แล้วทำไมพระเยซูถึงไม่สนใจล่ะ จริงๆ แล้ว พระองค์ดูเหมือนจะชอบที่พวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำ" ฉันเดาว่าพวกเขาไม่ตอบเพราะไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรดี ตอนนี้

คุณต้องคิดว่าเมื่อพระเยซูเพิ่มเลวีเข้าไปในกลุ่ม
พระเยซูได้คุยกับพวกเขาเกี่ยวกับพันธกิจนี้และสิ่งที่พระองค์กำลังทำ
และเหตุใดการมีความหลากหลายในที่นี้จึงมีความสำคัญ...
และบางทีมันอาจจะฟังดูดีในตอนแรกที่มีกลุ่มที่หลากหลายเช่นนี้...
แต่ตอนนี้บางทีพวกเขาอาจสงสัยเพราะพวกฟาริสี

แต่พระเยซูสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น พระองค์จึงตอบพวกเขาว่า "คนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอ
แต่คนป่วยต่างหาก เราไม่ได้มาเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป" (มาระโก 2:17)
โปรดจำไว้ว่าถ้ามีใครที่นั่นที่เชื่อว่าตนชอบธรรม ก็คือพวกฟาริสี ในสายตาของพวกเขาเอง
พวกเขาคือความชอบธรรมที่เป็นรูปธรรม... "10" จากระดับความชอบธรรม 1 ถึง 10

ลองหยุดสักครู่แล้วดูคำว่า "ชอบธรรม" สักหน่อย ไม่ใช่คำที่เราใช้หรือคิดถึงมากนักในสังคมของเรา
แม้ว่าเราจะเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ตาม คำภาษากรีกที่แปลว่า "ชอบธรรม" ในที่นี้คือ
"dikaios" (ดี-ไค-ออส) และคำนี้หมายถึงการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า
หรือการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม เทียงธรรม ไร้ที่ติหรือไร้ความผิดในการดำเนินชีวิตในลักษณะนี้
โดยหลักแล้ว นี่หมายถึงการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติสิบประการและบัญญัติความศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
ในพันธสัญญาเดิมด้วย หากคุณชอบธรรม คุณก็ดำเนินชีวิตแบบนี้ และในสายตาของพวกเขาเอง
พวกฟาริสีก็ "ชอบธรรมโดยสิ้นเชิง"

ดังนั้น

พระเยซูจึงกำลังบอกว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อผู้คนที่ดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ
บอญแล้ว หากคุณดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ชอบธรรม
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ และคุณทำโดยไม่มี ความผิด
แสดงว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จมาหาคุณ พระองค์ไม่มีความสำคัญ หากคุณเป็นคนเช่นนั้น
แสดงว่าคุณได้รับอนุญาตให้จับหลักเพื่อฟังคำเทศนาที่เหลือ สำหรับคนอื่นๆ จงฟังให้ดี
เพราะพระเยซูมีความสำคัญ 100% เหมือนกับคนป่วยที่ต้องการแพทย์
แต่ที่สำคัญคือไม่มีใครชอบธรรมอย่างแท้จริง เหมือนกับคนที่ไปหาหมอเพื่อติดตามอาการ
หมอบอกว่า "ผมมีข่าวร้ายมาบอก คุณเป็นมะเร็งและอัลไซเมอร์" คนไข้ตอบว่า
"อย่างน้อยผมก็ไม่ได้เป็นมะเร็ง" เราอาจคิดว่าเราไม่ต้องดิ้นรนกับความชอบธรรม...แต่เราเป็น
เราคิดว่าเราเป็น "คนดี" แต่พระเยซูบอกเราว่าพระเจ้านั้นที่ทรงดี

โรม 3:23 อธิบายได้ดีเมื่ออัครสาวกเปาโลเขียนว่า

"ทุกคนทำบาปและขาดความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า" (โรม 3:23) ยอห์น 3:16 – "พระเจ้าทรงรักโลก
..." ทุกคน! ปัญหาของเราคือการยอมรับความจริงนี้ด้วยตัวเราเองอย่างถ่อมตัว –

ว่าเราบาปและขาดความชอบธรรม เรามองตัวเองด้วยเลนส์สีชมพู

หรือเราอาจยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราไม่รู้ถึงความลึกซึ้งของปัญหา

ว่ามันมาจากส่วนลึกภายในตัวเรา

และเราไม่เห็นอย่างถ่อมแก่ปัญหาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นและกับพระเจ้ามา
กน้อยเพียงใด

สัปดาห์ที่แล้ว ฉันต้องขออภัยที่ต้องบอกว่า ฉันมีตัวอย่างที่ดีในชีวิตของตัวเอง

นี่คือช่วงเวลาสารภาพบาป

และฉันเชื่อว่าคุณยังคงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคริสตจักรที่นี่หลังจากที่ฉันแบ่งปันเรื่องนี้
ดังนั้น เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ฉันออนไลน์ก่อน 7.00 น.

เล็กน้อยเพื่อลงทะเบียนให้ลูกคนเล็กของเราเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ Peter Kirk ในช่วงฤดูร้อนนี้ ที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็วเสมอ เช่น ภายในหนึ่งชั่วโมงหรือประมาณนั้นหลังจากเปิดรับสมัคร ดังนั้นคุณจึงไม่ควรพลาด Gwen และฉันคุยกันเรื่องนี้มาสองสามสัปดาห์แล้ว จริงๆ แล้วเราคิดว่าวันลงทะเบียนคือวันอังคารที่แล้ว แต่เช้าวันนั้นเมื่อฉันพยายามลงทะเบียนให้เขา ฉันก็รู้ว่ามันผิด ฉันจึงตรวจสอบวันที่อีกครั้ง ดังนั้นในวันพฤหัสบดี ฉันจึงออนไลน์เพื่อลงทะเบียนให้เขา เป็นเวลาประมาณ 7.00 น. และ 30 วินาที ค่าตอบออนไลน์สำหรับชั้นเรียนแรกที่ฉันลองคือ "ชั้นเรียนเต็มแล้ว คุณถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อรอแล้ว" ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลย เช่น เด็ก 8 คนลงทะเบียนเรียนชั้นเรียนนั้นได้อย่างไรจากทั้งหมด 100 คน ในเวลาไม่ถึง 60 วินาทีหลังจากนั้น โอเมะ ขอให้เราอธิษฐาน...อาเมน